

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ ของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งบฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่มีค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจำนวน 13,515.4 ล้านบาท และ 13,922.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.2 และร้อยละ 8.4 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 21 และ 20 ตามลำดับ

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRSs) กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจำทุกปี รวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเพื่อประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งจากผลการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่านี้

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท อีกทั้งการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีความซับซ้อนและใช้ดุลยพินิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานะของตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยคำนวณจากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ดังกล่าว (Value-in-use) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) ซึ่งกำหนดจากข้อสมมติฐานต่าง ๆ เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

- ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของผู้บริหาร
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบถึงความน่าเชื่อถือของประมาณการที่สำคัญ และประเมินความเหมาะสมของวิธีที่กลุ่มบริษัทนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์และข้อสมมติฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะการทดสอบข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้ อัตราคิดลดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย (Weighted Average Cost of Capital: WACC) และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลภายนอกและข้อมูลในอดีต เช่น การคาดการณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจ การคาดการณ์ผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน
- ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการกระแสเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของผู้บริหารในการประมาณการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในอดีตจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้บริหารเคยประมาณการไว้กับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นว่าความแตกต่างนั้นจะกระทบกับความเหมาะสมของประมาณการปัจจุบันหรือไม่ และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดในอนาคตว่ามีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจหรือไม่
- วิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที่อธิบายไว้ข้างต้นที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีจำนวนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่า มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุน

การแสดงรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นบุริมสิทธิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) ในงบฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มีมูลค่าคงเหลือ และผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันมีจำนวน 19,632.8 ล้านบาท ดังที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจในการถอนการลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ เรด ลีบสเตอร์ (RL) และสรุปว่ารายการนี้เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอและวัดมูลค่ารายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (IFRS 5) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ทำให้กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนใน RL และเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นบุริมสิทธิของ RL ด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวมถึงแสดงผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

กลุ่มบริษัทได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนใน RL ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (IAS 36) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อหามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน RL และวัดมูลค่า ณ วันสิ้นปีตาม IFRS 5 ด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน RL และเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นบุริมสิทธิที่วัดมูลค่าด้วย FVPL ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายได้รับการประเมินโดยฝ่ายบริหารโดยใช้การประเมินมูลค่าที่จัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ฝ่ายบริหารพิจารณาการประเมินมูลค่าดังกล่าว และสรุปว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายลดลงอย่างมาก

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

- ประเมินว่านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในการจัดประเภทรายการและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกสอดคล้องกับ IFRS หรือไม่
- ประเมินข้อสรุปของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นบุริมสิทธิที่ถือไว้เพื่อขายภายใต้ IFRS 5 โดยทบทวนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารโต้ตอบระหว่างกลุ่มบริษัทกับผู้ที่มีความสนใจในการลงทุน (Potential investor) รวมถึงประเมินว่าการขายจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนมากและจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ตามกรอบเวลาที่กำหนดใน IFRS 5
- ทบทวนฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขายตาม IAS 36 และประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของฝ่ายบริหารที่รวมอยู่ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้เพื่อหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยการเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจ และการประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
- เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นบุริมสิทธิที่ถือไว้เพื่อขายโดยตรวจกับมูลค่าที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ RL
- ประเมินความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระโดยการประเมินคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระโดยอ้างอิงกับประวัติของบริษัทประเมินราคา
- เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และประเมินการความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

จึงรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการแสดงรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกเนื่องจากรายการดังกล่าวมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และรายการดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณาว่ารายการนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดประเภทรายการตาม TFRS 5 หรือไม่ นอกจากนี้การวัดมูลค่ารายการดังกล่าวเป็นการประมาณการที่สำคัญที่ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย รวมถึงราคาขายในอนาคตที่คาดหวัง และประมาณการต้นทุนที่จำเป็นในการขายสินทรัพย์เหล่านี้ให้เสร็จสิ้น

- ประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของการนำเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินรวมที่เกี่ยวข้องกับการประกาศถอนการลงทุนในธุรกิจของ RL

จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการนำเสนอรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิกนั้นมีความสอดคล้องตามหลักฐานสนับสนุน

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สมารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

พงทวี รัตนะโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	14,489,774	12,241,380	3,695,083	141,385
เงินลงทุนระยะสั้น	10	1,960,811	787,628	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	11, 41	16,031,092	17,525,045	3,859,367	5,582,510
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการอื่น สุทธิ	41	100,736	79,891	21,121,972	21,342,066
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	13	50,482,009	52,622,103	6,834,530	5,331,771
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	44	1,338,405	2,760,656	994,062	2,102,009
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14	1,426,635	1,608,120	111,107	86,096
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	15	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		85,829,462	87,624,823	36,616,121	34,585,837
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน		3,727	5,154	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้ำตามวิธีราคาทุน	16	-	-	41,567,854	44,531,026
เงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย สุทธิ	16	9,335,072	12,183,296	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	6	600,282	16,153,389	220,816	326,222
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	10	877,924	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการอื่น สุทธิ	41	-	691	21,594,508	37,365,967
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ	17	67,840	82,867	442,288	442,288
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	18	30,031,001	28,474,761	3,407,160	3,624,484
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ	19	1,354,356	1,544,760	263,557	277,298
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	20	16,342,107	16,199,502	1,456,588	1,579,893
ค่าความนิยม สุทธิ	21	13,515,415	13,063,010	-	-
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	44	1,275,829	1,918,541	1,216,438	1,831,783
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	5,396,978	4,068,448	64,624	38,101
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23	820,327	1,250,223	32,126	29,993
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		79,620,858	94,944,642	70,265,959	90,047,055
รวมสินทรัพย์		165,450,320	182,569,465	106,882,080	124,632,892

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	24	8,573,977	9,612,675	7,530,026	8,828,485
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	25, 41	18,797,767	22,017,669	3,853,063	4,710,526
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
และกิจการอื่น	41	13,426	98,426	75,000	323,679
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	26	96,474	51,831	-	-
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	27	19,619,201	1,999,787	19,619,201	1,999,787
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี สุทธิ	19	437,295	469,566	88,910	98,337
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		517,475	513,988	-	-
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	44	1,684,923	953,139	1,861,735	1,132,856
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		732,226	1,107,035	51,123	103,519
รวมหนี้สินหมุนเวียน		50,472,764	36,824,116	33,079,058	17,197,189
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	26	27,535,958	16,643,736	27,448,310	16,512,802
หุ้นกู้ สุทธิ	27	10,982,036	30,618,890	10,982,036	30,618,890
หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ	19	729,857	861,969	196,678	202,180
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	28	3,157,609	3,020,660	1,005,275	958,288
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	4,708,983	4,545,430	-	-
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	44	1,488,338	1,467,846	1,495,684	1,344,798
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		357,539	455,395	72,312	145,101
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		48,960,320	57,613,926	41,200,295	49,782,059
รวมหนี้สิน		99,433,084	94,438,042	74,279,353	66,979,248

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 5,855,132,696 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท				
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2565				
หุ้นสามัญ 5,971,815,496 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	29	1,463,783	1,492,954	1,463,783
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 4,655,132,696 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท				
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2565				
หุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	29	1,163,783	1,192,954	1,163,783
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	29	19,948,329	19,948,329	19,948,329
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	32	149,295	149,295	149,295
สำรองหุ้นซื้อคืน		2,978,575	1,519,051	2,978,575
ยังไม่ได้จัดสรร		18,890,820	39,634,816	5,969,634
หัก หุ้นซื้อคืน	29	(2,978,575)	(1,519,051)	(2,978,575)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		12,526,319	13,767,197	(577,999)
รวม		52,678,546	74,692,591	26,653,042
หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	30	5,949,685	5,949,685	5,949,685
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		58,628,231	80,642,276	32,602,727
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		7,389,005	7,489,147	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		66,017,236	88,131,423	32,602,727
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		165,450,320	182,569,465	106,882,080

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
รายได้จากการขาย	34, 41, 45	136,152,713	155,586,350	20,667,385	23,544,992
ต้นทุนขาย	41	(112,928,118)	(128,380,192)	(17,711,176)	(19,665,945)
กำไรขั้นต้น		23,224,595	27,206,158	2,956,209	3,879,047
รายได้ดอกเบี้ย	41	226,387	63,234	2,966,436	2,274,830
รายได้เงินปันผล	41	5,690	6,264	3,148,614	10,997,731
รายได้อื่น	35, 41	828,059	904,459	343,454	337,106
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		24,284,731	28,180,115	9,414,713	17,488,714
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(8,738,224)	(11,102,738)	(691,872)	(1,455,286)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(7,574,799)	(8,053,061)	(1,883,022)	(2,098,225)
ขาดทุนจากการด้อยค่า					
สินทรัพย์ทางการเงิน สุทธิ		(80,095)	(195,479)	(14,221,959)	(624,036)
กำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ	36	(456,131)	762,438	(7,369,822)	2,483,121
ต้นทุนทางการเงิน	37	(2,302,094)	(1,997,874)	(1,922,120)	(1,699,082)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน					
ที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย		5,133,388	7,593,401	(16,674,082)	14,095,206
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย	16	679,206	599,047	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		5,812,594	8,192,448	(16,674,082)	14,095,206
ภาษีเงินได้	39	619,941	839,663	(26,850)	8,442
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		6,432,535	9,032,111	(16,700,932)	14,103,648
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	15	(19,632,824)	(1,628,841)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(13,200,289)	7,403,270	(16,700,932)	14,103,648
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน):					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่					
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		5,699,619	8,766,844	(16,700,932)	14,103,648
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		(19,632,824)	(1,628,841)	-	-
		(13,933,205)	7,138,003	(16,700,932)	14,103,648
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		732,916	265,267	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(13,200,289)	7,403,270	(16,700,932)	14,103,648
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่เป็นของส่วนที่เป็น					
ของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท)	40				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		1.19	1.82	(3.76)	2.97
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		(4.34)	(0.35)	-	-
รวมกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		(3.15)	1.47	(3.76)	2.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(13,200,289)	7,403,270	(16,700,932)	14,103,648
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้า				
ไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน				
ผลประโยชน์พนักงานสุทธิต่อจากภาษีเงินได้	28, 39	(190,615)	233,011	(28,487)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน				
สุทธิต่อจากภาษีเงินได้	12	(167,033)	(248,569)	(105,407)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการบัญชี				
ป้องกันความเสี่ยงสัญญาอนุพันธ์สุทธิต่อจากภาษีเงินได้	33	(12,530)	19,853	(12,530)
สำรองอื่นลดลง		(3,100)	(1,233)	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(373,278)	3,062	(146,424)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้า				
ไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		632,900	(1,105,032)	-
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนที่รับรู้				
ตามวิธีส่วนได้เสียสุทธิต่อจากภาษีเงินได้	16	48,746	2,035	-
การจัดประเภทรายการใหม่จากสำรองรายการบัญชี				
ป้องกันความเสี่ยงสุทธิต่อจากภาษีเงินได้	33	634,927	2,619,519	303,137
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการบัญชี				
ป้องกันความเสี่ยงสัญญาอนุพันธ์สุทธิต่อจากภาษีเงินได้	33	(2,259,908)	226,247	(1,843,325)
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(943,335)	1,742,769	(1,540,188)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(1,316,613)	1,745,831	(1,686,612)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	15	256,027	722,197	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สุทธิต่อจากภาษี		(1,060,586)	2,468,028	(1,686,612)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(14,260,875)	9,871,298	(18,387,544)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		4,485,312	10,466,038	(18,387,544)
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		(19,376,797)	(906,644)	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(14,891,485)	9,559,394	(18,387,544)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(14,260,875)	9,871,298	(18,387,544)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้